



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	อิสราเอล ปาเลสไตน์	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐		
หัวข้อข่าว	องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์เตรียมหาแนวทางเพิกถอนกฎหมายขยายนิคมชาวยิว		

องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์เตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้พิจารณา กรณีรัฐสภาอิสราเอลเห็นชอบกฎหมายขยายนิคมชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์ โดยมุ่งหวังให้ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงฯ นำเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา เนื่องจากประเด็นนี้ถือเป็นการรุกล้ำดินแดนที่ชาวปาเลสไตน์ถือครองกรรมสิทธิ์ โดยรายละเอียดดังกล่าวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ซึ่งออกแถลงการณ์ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีมะห์มูด อับบาส เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระบุว่า การที่รัฐสภาอิสราเอลมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายขยายนิคมชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์รอบใหม่นี้ เป็นการท้าทายข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๓๓๔ ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยึดตามข้อมติและให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ยืนยันว่า จะทำทุกวิถีทางที่สามารถนำมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการขยายนิคมชาวยิวในครั้งนี้ รวมถึงการยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณา และไต่สวนฉุกเฉินเจ้าหน้าที่รัฐอิสราเอล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว

ทั้งนี้ รัฐสภาอิสราเอลผ่านความเห็นชอบกฎหมายการขยายนิคมชาวยิวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลย้อนหลังให้บ้านเรือนที่สร้างในพื้นที่ชาวปาเลสไตน์กว่า ๔,๐๐๐ ยูนิต เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทันที หลังจากที่เคยมีการยับยั้งก่อนหน้านี้ และรัฐบาลอิสราเอลเคยประกาศชัดว่าหลังจากที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ รัฐบาลอิสราเอลจะเดินหน้าก่อสร้างนิคมชาวยิวเพิ่มอีกราว ๖,๐๐๐ ยูนิต ในพื้นที่บางส่วนของเขตเวสต์แบงก์และนครเยรูซาเล็ม ซึ่งเรื่องนี้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในเวทีระหว่างประเทศ โดยมองว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ภายใต้กรอบการยอมรับระหว่างสองรัฐ (Two State Solutions)

ที่มาของข่าว :	http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/1a16d46f-a729-43df-9dc3-f4f4096b7c05
วันที่พิมพ์ :	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผู้ปฏิบัติงาน	นายชูชาติ พุฒเพ็ง	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	ลำดับที่/๖๐ ๕/๖๐
ผู้ทาน	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ
ผู้ตรวจ	นางสินีนารถ ดุลยสุข	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ